

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๙ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา ๑๘ กระทรวงยุติธรรม โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาจนจบร่างแล้วได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสั่งเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ได้กล่าวขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสอง คณะกรรมการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ โดยจะนำงบประมาณไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์และแผนงาน ซึ่งรัฐบาลจะกำกับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส บรรลุผลตามนโยบายที่กำหนด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ต่อมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อ
ขอให้นาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่
ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชน พ.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๒ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และนายพีระเพชร
ศิริกุล เป็นกรรมาธิการแทน พันตำรวจเอก อนุรักษ์ เศวदनันท์ และนายสุทิน คลังแสง

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมการการทหาร แทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑๐)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เป็นกรรมาธิการแทน
นายโกวิทย์ ธารณา

๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๙)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายโกวิทย์ ธารณา เป็นกรรมาธิการแทน
นายนิพนธ์ บุญญามณี

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๓๓ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักปรายงานการประชุมและตัวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๑ ฉบับ คือ

- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
